

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(DLD Co-ordinator : DLD-C)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (Zoom conference)

Meeting ID : ๙๙๙ ๖๐๘ ๐๐๐๙ Passcode : ๒๓๔๒๐๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้มาประชุม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๒. นายนฤพล แซ่ลิ้ม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

๓. นายชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

๔. นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

๕. นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๖. นางสาวสุนันทา ตุ่มตาเต็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. นางสาวดวงดาว วัฒนวงษาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘. นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๙. นางสาวฟ้าภิน สะมาแอ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

๑๐. นางสาววรินทร์ธร ดีหรั่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๑. นางสาววาณี ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๒. นางสาวเสาวรส โมรา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๓. นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

๑๔. นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานบุรี

๑๕. นางสาวนภาพรณ์ ศิริทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

๑๖. นายชัยสิทธิ์ เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

๑๗. นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๑๘. นายธีรศักดิ์ นาคใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

๑๙. นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

๒๐. นายวีระพันธ์ เหมือนแท้ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

๒๑. นายเบญจะ เหมือนแท้ ปศุสัตว์อำเภอ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนเรศน์ อินทร์ักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ติตราขการ

๒. นายฐนพลมงคล พันธุ์พุกษ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ติตราขการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บริหารอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านก็เลยสั่งการเพิ่มเติมว่าให้ดำเนินการจัดประชุม DLD-C ในพื้นที่เพื่อชี้แจงในเรื่องที่ท่านแนะนำเสนอ นโยบายเพื่อให้ทางคณะ DLD-C ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของกรมปศุสัตว์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ในเรื่องของการรับรองการประชุม เนื่องจากปัจจุบันเลขานุการของคณะกรรมการ DLD-C ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดรายการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วจะมารับรองการประชุมภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๓.๑ ผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องแรกจะเป็นแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคช่วงฤดูฝน จากทาง สคบ. ซึ่งเน้นย้ำเนื่องจากปัจจุบันมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเปื่อย เนื่องจากปัจจุบันโครงการเกิดโรคระบาดพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ท่านอธิบดีเคยได้สั่งการมาให้เข้มงวดการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่เกิดโรคซ้ำซากให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทั้งในส่วนทั้งทางด้านแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ก็ระวังพื้นที่ เพราะว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่ระบาดเยอะแล้ว และในส่วนของเรื่องของการฆ่าเชื้อขอให้เข้มงวดการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และฟาร์มเกษตรกรโดยที่ท่านก็สั่งการในเรื่อง

/ของการพน...

ของการพญาฆ่าเชื้อประสานกับทางด้านเต็มที่ ในเรื่องของ การสนับสนุนในเรื่องของการพญาฆ่าเชื้อด้วย และท่านก็แจ้งมาว่าตอนนี้ สคบ. ก็มีการดำเนินการจัดซื้อรถพญาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมในอนาคตก็คงจะมีการนำไป ประຈำการที่ด้านเพิ่มเติม ในส่วนของเรื่องของการควบคุมเคลื่อนย้ายให้ทางห้องที่ตรวจสอบร่องรอยของโรคก่อน การเคลื่อนย้ายรวมถึงในกรณีเกิดโรคก็ให้ตั้งจุดตรวจและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่ในโคหนาแน่น รวมถึงรอยต่อใน พื้นที่เสี่ยง ตอนนี้ก็เป็นจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา โดยที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงช่องทางการแจ้งโรคผ่านช่องทางต่างๆ แล้วก็สายด่วนกรมปศุสัตว์รวมถึง DLD ๔.๐ แล้วก็ให้เกษตรกรเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะทั้งคนและยานพาหนะต่างๆ ที่เข้า พื้นที่ ต่อไปเป็นเรื่องลัมปี สกินให้เฝ้าระวังแล้วก็เข้มงวดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่เกิดโรคซ้ำซากแล้วก็ พวกสัตว์เกิดใหม่เพราะว่าท่านแจ้งว่าตอนนี้พบว่ามันมีปัญหาเรื่องภูมิในเรื่องของแม่สุก สัตว์อายุ ๑ เดือน ควรจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว ตอนนี้ก็ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ประสานงาน เรื่องวัคซีนลัมปี สกิน จะได้รับจัดสรรมาในกรณีที่ใช้สำหรับควบคุมโรค ในส่วนของ การกำจัดแมลงก็ให้เพิ่มความ เข้มขันในการควบคุมแมลงพาหะ แล้วก็พญาฆ่าแมลงเพื่อให้ควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ให้กำจัดป้องกัน แมลงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายให้ตรวจสอบรายโรคก่อนเคลื่อนย้ายแล้วก็กำจัดเชื้อที่ยานพาหนะและก็กำจัด แมลงตัวสัตว์ ในกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ให้ดำเนินการจัดสรรการเคลื่อนย้าย ๒๘ วัน แล้วก็ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ของกรมฯ ต่อไปนี้จะขอเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคเฮอร์ปี ให้เข้มงวดเฝ้าระวังใน กระบือในพื้นที่เสี่ยง และก็ให้บริการควบคุมโรคโดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนย้าย และเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ในส่วนสัตว์ปีกเนื่องจากช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง เน้นย้ำนะครับ ๑.กิจกรรมลดปริมาณประชากรสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง shop ไก่ในพื้นที่ไหนที่ต้องดำเนินการท่านก็ ให้ดำเนินการโดยด่วน ในกรณีที่ต้อง shop แล้วก็ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง และก็สร้าง เครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ตามนิยามและเฝ้าระวังสัตว์ปีกที่เลี้ยงในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นใกล้กันกอพยพ และเรื่อง การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ในส่วนของมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรค ASF ณ ปัจจุบันสถานการณ์ยังคง สงบอยู่ในส่วนของ ASF แต่ว่าตอนนี้กรมฯ ได้มีการให้สำรวจสุกรของเกษตรกรตามระบบ eregist.dld.go.th ท่านได้เน้นย้ำว่าให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้น เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ดำเนินการถึงเรื่องไก่ไขแล้วเรา สามารถนำข้อมูลดังกล่าวได้มาใช้ได้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันเราสามารถค่อนข้างควบคุมการดำเนินการได้ ค่อนข้างดี ทางท่านอธิบดีมีนโยบายที่จะนำกรอบการทำงานเช่นเดียวกันมาใช้ เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะได้ข้อมูล big data มาบริหารจัดการขอให้ทางอำเภอในพื้นที่เร่งรัดการสำรวจข้อมูลสุกรและดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก สอบสวนโรคในสัตว์ที่ป่วยในกรณีที่ได้รับแจ้งโดยด่วนและก็นเรื่องของการเก็บตัวอย่างเพื่อวินิจฉัยกับสุกรป่วย หรือตายผิดปกติก็ให้เก็บตัวอย่างและนำส่งเพื่อวินิจฉัยโดยด่วน อีกเรื่องคือการตรวจห้องเย็นและสถานที่ จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสุกรในตรงนี้ท่านเน้นย้ำว่าให้พื้นที่เร่งดำเนินการและ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงพื้นที่ทางปศุสัตว์อำเภอและด่านให้เข้มงวดในการสวมเนื้อสุกรเดือนเข้ามาสวม และให้เจ้าหน้าที่ไปพอกอีกที่ เน้นย้ำว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ตรวจสอบที่ไปที่มาก่อนที่จะออกไปย้าย ถ้าทางกรมได้รับเบาะแสมจะมีการดำเนินการโดยชุดเฉพาะกิจ ห้ามเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือดำเนินการเกี่ยวข้องกับ เรื่องเนื้อสุกรเดือน ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมจะดำเนินการขึ้นเด็ดขาดจะให้มีอยู่ส่วนกลางก่อน จนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้น ต่อไปในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์ทาง สคบ. แจ้งว่าตอนช่วงต้นปี ค่อนข้างจะมีการระบาดของโรค แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มลดน้อยลงทั้งนี้ทาง สคบ. ให้ทางจังหวัดและทาง อำเภอเร่งติดตามการจัดซื้อ อปท. ว่าดำเนินการจัดซื้อได้ครบหรือยัง และในเรื่องการฉีดวัคซีนให้ตามเป้าหมาย ในกรณีที่พบสัตว์ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าขอให้มีการสอบสวนโรคให้ครบถ้วน และดำเนินการฉีดวัคซีนโดยรอบรัศมี ๕ กม. เน้นย้ำในเรื่องของการลดจำนวนสัตว์โดนการทำหมันและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ในส่วนของ สคบ. มี เนื้อหาเพียงเท่านี้ฝากเน้นย้ำในเรื่องของการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะเนื้อสุกรเดือนให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด ต่อไปเรื่อง

/ของการเบิก...

ของการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ กองคลังเน้นย้ำว่าในการเบิกจ่ายต้องไม่ต่ำกว่า ๙๘ % เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และก็ใช้จ่ายต้องเท่ากับ ๑๐๐% และก็นั่นโอนล้างลูกหนี้เงินยืมราชการให้เสร็จสิ้น อันนี้ก็คือทุกหน่วยก็ต้องดำเนินการตามนี้ ส่วนงบลงทุนเหลือจ่ายก็ให้รีบดำเนินการ ส่วนในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคก็มีข่าวดีก็คือว่างบประมาณจะได้รับการจัดสรรถึงเดือนกรกฎาคม ทางกองคลังแจ้งมาชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรเพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่ค้างที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินตรงนี้ก็จะได้มาก่อน ส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างก็ให้เร่งดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย ในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตรวจสอบภายในก็แจ้งว่าการตรวจสอบภายในได้มีการวางแผน อยู่ระหว่างวางแผนตรวจสอบสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปผลการตรวจสอบแล้วก็ขอเสนอแนะความเสี่ยง และข้อมูลที่สำคัญ โอกาสเสียหาย ซึ่งในของประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สามารถเข้าไปดูได้ที่ link ของตรวจสอบภายใน ณ ปัจจุบันทางตรวจสอบภายในได้แจ้งว่า การทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตรงนี้เดี๋ยวจะแจ้งมาที่ทุกหน่วยงานสังกัด ก็ตรงนี้จะต้องส่งกลับหน่วยงานไหนไม่ส่งกลับนี้ก็จะถูกเพ่งเล็งมีความเสี่ยง แล้วก็มีแบบแสดงความคิดเห็นกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับการวางแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสำนักและกองก็เหมือนกัน อันนี้จะป็นลิงค์เป็น QR Code สรุปผลการตรวจสอบภายในตรวจพบในช่วงต่างๆ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันกรมสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขในการที่ถูกต้องครบถ้วน ท่านอธิบดีได้ฝากว่าให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบตัวเองแล้วก็พร้อมรับการตรวจสอบ ท่านก็ยังไม่ได้แจ้งว่าปีงบประมาณหน้าทางตรวจสอบภายในจะเข้าหน่วยงานใดบ้าง ต่อไปเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านเสบียงสัตว์ ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน มีการเตือนภัยให้เกษตรกรทราบให้ความช่วยเหลือด้านประมงภัยทันที ซึ่งท่านชื่นชมจังหวัดน่านที่มีการเข้าไปช่วยเกษตรกรได้อย่างทันที ทางหน่วยงานกรมปศุสัตว์ได้รับคำชมมาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ท่านได้สั่งการให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำรองเสบียงสัตว์ให้เพียงพอแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน แล้วก็เตรียมตัวกำหนดจุดอพยพสัตว์กลับบ้านแล้วก็เตรียมแผนในเรื่องของการประสานของความช่วยเหลือเมื่อมีภัย ในเรื่องของอาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่อปท. แล้วเจ้าหน้าที่ของตัวเองด้วย อันนี้เบื้องต้นตรงนี้จะป็นตัวเลขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านขวามือจะเป็นของพื้นที่ของเราว่ามียอดคงเหลือเท่าไรในเรื่องของหญ้าแห้งคงเหลือในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อันนี้ก็ในเรื่องของหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน กรมปศุสัตว์ได้รับคำชมจากหน่วยงานส่วนพระองค์ จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ในส่วนของคลังเสบียงประจำตำบลปี ๒๕๖๖ ในส่วนของเขต ๗ มีทั้งหมดเป้าหมายตอนนี้ที่แจ้งจะเหลือ คอส. เพชรบุรี ที่ยังไม่ครบเป้าหมาย ของกาญจนบุรี ประจวบ และสุพรรณ ครบตามเป้าหมายแล้ว ในส่วนของขั้นตอนการขอคลังเสบียงสัตว์ ฝากพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนคือให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรายงานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ชนิดสัตว์ จำนวนสัตว์มาจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัดจะสรุปข้อมูลจัดหาอาหารพาหนะให้เกษตรกร จำนวนสัตว์ รายชื่อเกษตรกรรายงานไปที่ศูนย์ฯ และศูนย์อาหารสัตว์ฯ พิจารณานุมัติจ่ายเสบียงสัตว์ ซึ่งในเรื่องของยานพาหนะให้ทำตามเดิมไปก่อน ทางกรมกำลังดำเนินการพิจารณาในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณตรงนี้อยู่ เรื่องต่อไปโครงการ DLD digital ทาง สลก. ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเป็นการปิดท้ายงบประมาณรวมถึงเป็นการจัดเลี้ยงมุขิตาจิตแก่ผู้เกษียณด้วยในงานทางเลขาแจ้งกำหนดการเข้าแล้วในวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะเชิญผู้เกษียณราชการเข้าร่วมด้วย จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ต่อไปเป็นเรื่องของงานที่จะมีเข้ามาในเรื่อนี้จะมีการส่งหนังสือเข้ามาแจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการในข้อมูลนี้

/เกี่ยวข้องเพื่อ...

เกี่ยวข้องเพื่อทำเป็น Big Data เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย และผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลมาตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที รูปแบบก็จะประมาณนี้จะมีหนังสือสั่งการมายังพื้นที่อีกที แล้วก็อาจจะมีการมีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการด้วย ต่อไปเป็นเรื่องมาตรฐานสุกรบังคับ ณ ปัจจุบันมาตรฐานสุกรบังคับได้มีผลบังคับใช้แล้วตอนนี้ทางกรมได้แจ้งว่ายังมีผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่เข้าข่ายแต่ยังไม่มายื่นขอ ขอให้พื้นที่เร่งรัดดำเนินการ ซึ่งโทษปรับค่อนข้างจะหนักทางกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตผู้ผลิตตามมาตรฐานบังคับสุกร ซึ่งตรงนี้เมื่อได้เปรียบเทียบกับอัตราทั้งหมดถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ต่อใบอนุญาตปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ขอรับรองมาตรฐานบังคับ ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่แสดงมาตรฐานบังคับ ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบ สำหรับฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแม่พันธุ์ตั้งแต่ ๑๒๐ ตัวขึ้นไป มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่วนฟาร์มที่ขนาดเล็กลงมาสุกรขุนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ ตัว หรือสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ ๙๕-๑๐๐ ตัว มีผลวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากพื้นที่กำหนดจะมีการเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจะตามมา ซึ่งในส่วนในพื้นที่ตั้งแต่สำนักงานปศุสัตว์เขตได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้เกษตรกรไปอบรมก่อนที่จะขอใบรับรองได้จะต้องมีการอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต แนวทางการผลักดันผู้ประกอบการฟาร์มสุกรให้เป็นมาตรฐานบังคับ อย่างแรกฟาร์มจะต้องมีใบอนุญาตผู้ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตสินค้าเกษตรที่มีประกาศกฎกระทรวงเป็นมาตรฐานบังคับเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหรือก่อนเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์มต้องมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๗ แห่ง พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีประกาศกฎกระทรวงเป็นมาตรฐานบังคับต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับการตรวจสอบมาตรฐานอันนี้คือแนวทางการผลักดันของกรมปศุสัตว์ที่เกิดขึ้น และสุดท้ายมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง DLD-Televet ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณหน้าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น ในส่วนของนโยบายและการขับเคลื่อนฯ จะมีทั้งหมดเท่านี้

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ประธาน

๔.๑ งานสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดจัดงานสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของจังหวัดเขต ๗ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงาน โดยวันที่ ๑๔ จะมีการประชุมในช่วงเย็นแล้ววันที่ ๑๕ มีพิธีเปิดเวลา ๑๐:๐๐ น. โดยที่ท่านรองอธิบดีบุญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีมาเป็นประธาน โดยทางจังหวัดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี ซึ่งพิธีการดำเนินการวันที่ ๑๕ ดำเนินการที่อำเภอทับสะแก และวันที่ ๑๖ มีที่อำเภอบางสะพาน ก็จะเป็น ๓ วัน โดยที่พวกเราชาวปศุสัตว์ในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงทางกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการก็มาร่วมงานกับเราด้วย เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานกับเราหรือว่าในส่วนของท่านที่มีหน้าที่ต้องมาร่วมงานมีข้อสงสัยก็สามารถประสานงานมาได้ติดต่อตรงไหนจะได้ดำเนินการไปด้วยกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธาน

เรื่องอื่นๆ มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมการประชุม
ที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนในวันนี้ครับ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาววินทร์ธร ดีหรีง)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม